



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔

\*\*\*\*\*

## วันนี้ (๗ ก.ย.) เชิญฟังบรรยาย “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : คู่ค้าไทย-จีน สำคัญไฉน?”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : คู่ค้าไทย-จีน สำคัญไฉน?” ASEAN Economic Community (AEC) : Thailand - China(PRC) Dual Trade? วันนี้ (๗ ก.ย.) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเรือนธารา โรงแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และการบรรยายพิเศษเรื่อง “ไทยรับมืออย่างไรกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ พิธีกรโดย คุณธงชัย ตั้งเจริญกุล

การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ ๑๒ ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีมติให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายใน ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียนมีความสำคัญต่อประเทศไทยในการเพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านต่าง ๆ การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการสร้างโอกาสในการขยายตัวด้านการค้า การลงทุนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียน

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เห็นชอบให้พัฒนาจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง เป็นพื้นที่พัฒนา ประกอบด้วย สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ ให้เป็น “จุดศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์” ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “พิษณุโลก : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน (Phitsanulok Indochina’s Service City)” และพันธกิจหลักกำหนดให้พัฒนาจังหวัดเพื่อให้เป็นเมืองบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัย ด้วยความร่วมมือภายใต้กรอบของกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) ได้ช่วยพัฒนาการค้ำระหว่างประเทศสมาชิก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาค เช่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ตามแนวตัดขวางของประเทศไทยถึงจังหวัดมุกดาหาร เชื่อมโยงต่อไปยังประเทศลาว ไปจนถึงเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor) ที่จะสร้างเครือข่ายครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ

ดังนั้น การจัดบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฟรี! ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

**ขอเชิญสมาชิก สพง.ทุกท่านประชุม..** วันนี้ (๗ ก.ย.) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอให้สมาชิก ส.พ.ง.ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบข้อราชการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารทีปวิษณุ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

# ระบบประเมินการสอนออนไลน์ใช้งานได้แล้ว ให้อาจารย์ผู้สอน แจ้งนักศึกษาภาคปกติทุกคน เริ่มประเมินตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ศกนี้

อาจารย์กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านดำเนินการแจ้งให้กับนักศึกษาภาคปกติทุกคน ในรายวิชาที่ท่านสอนทราบว่า สามารถเข้าใช้ระบบประเมินการสอนออนไลน์ เพื่อใช้ในการประเมินการสอนในเทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการส่งข้อมูลที่ใช้สำหรับ login เข้าสู่ระบบให้กับสำนักงานคณะแต่ละคณะ หากมีปัญหาการใช้งานระบบ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ภายนอก : ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๒๐๒ ต่อ ๒๐๕ โทรศัพท์ภายใน : ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๕ หรือ e-mail : [jwiwat@live.psu.ac.th](mailto:jwiwat@live.psu.ac.th)

**ขอเชิญของที่นั่งหมอนเสีรตเฉลิมพระเกียรติ..** ตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดคอนเสิร์ตคีตเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา มหาราชชา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ที่จะถึงนี้ เนื่องจากเป็นศิลปินจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความสามารถสูงและมีชื่อเสียง ซึ่งหาโอกาสฟังได้ยากมาก ซึ่งมีผู้ติดต่อเข้าร่วมรับชมจากหน่วยงานภายนอกด้วย ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรภายในที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมชม ให้ติดต่อ **จองที่นั่งด่วน** เนื่องจากมีที่นั่งจำกัด โดยติดต่อได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๘๙ หรือเบอร์ภายใน ๙๑๘๘

## ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสดเพื่อสมทบ ซื้อน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคน้ำดื่มหรือบริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบางระกำ ซึ่งขณะนี้ได้รับการประสานจาก นายธงชัย ทุงโพธิ์แดง นายอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก ว่า ประชาชนในพื้นที่หลายตำบลประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาค สามารถบริจาคเป็นน้ำดื่ม หรือเป็นเงินสดเพื่อสมทบทุนซื้อน้ำดื่มได้ในราคาไหลละ ๓๕ บาท หรือจะบริจาคมากกว่านี้ก็ได้ตามกำลังศรัทธา

โดยลงชื่อร่วมบริจาคได้ที่คณะที่ท่านสังกัด หรือทีมงานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว โทร.๙๑๓๕ ทั้งนี้ จะนำไปซื้อน้ำดื่มเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยจะนำไปมอบในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

## ขอขอบพระคุณ

นายสมบุรณ์ ประทุมวงศ์ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองกลาง สนอ. ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกท่านที่ร่วมพิธีงานศพ คุณแม่ส้มเข้า ประทุมวงศ์ ณ ตำบลบ้านเพชร อำเภอป่าหน่วจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมหาวิทยาลัยได้ไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ที่ผ่านมา จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

## ควท.รับสมัครพนักงานขับรถ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. รับสมัครพนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา ๆ เงินเดือน ๕,๗๖๐ บาท เพศชาย อายุ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีใบอนุญาตขับรถรถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นไป หากมีประสบการณ์ขับรถรถยนต์ต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว วันนี้ (๗ ก.ย.) วันสุดท้าย โทร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๒๐๖